



# Công an Đắc Lắc thực hiện có hiệu quả công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

HUỲNH HUỀ

*Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Giám đốc Sở Công an tỉnh Đắc Lắc*

*Đắc Lắc là tỉnh miền núi, có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, có đường biên giới với Vương quốc Cam-pu-chia dài 73 km; nơi 44 dân tộc anh em cùng sinh sống (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30%); trình độ nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Đặc điểm đó đặt ra cho tỉnh phải tăng cường làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là ở cơ sở.*

Những năm qua, cùng với phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện "diễn biến hòa bình", gia tăng các hoạt động chống phá ta trên nhiều phương diện, bằng nhiều âm mưu, phương thức, thủ đoạn khác nhau với tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các tôn giáo và các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan an ninh nông thôn còn chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn. Tình

hình trật tự an toàn xã hội cũng có nhiều vấn đề nổi cộm; tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm hình sự diễn ra ngày một tinh vi, liêu lĩnh, manh động và có tính tổ chức, theo kiểu liên tuyến, liên tỉnh...

Trước thực trạng đó, lực lượng công an tỉnh Đắc Lắc đã bám sát các kế hoạch công tác hằng năm và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động đối phó với các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Mặt khác, đổi mới, đột phá một số

chuyên đề công tác; làm tốt công tác củng cố thực lực chính trị ở cơ sở; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công an tỉnh; đầu tư, chấn chỉnh việc thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp cùng lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ yêu cầu phát

triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Trực tiếp nhất là, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thông qua việc tổ chức phát động trong toàn lực lượng hai phong trào "Lực lượng công an Đắc Lắc hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân" và "Xây dựng phong cách người cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ". Qua đó, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị và động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ thi đua làm tốt chức trách của người công an nhân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với quần chúng nhân dân, làm cho lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại.

*Trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị*, Công an tỉnh chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về an ninh trật tự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã. Các đơn vị mũi nhọn chiến đấu của Công an tỉnh và lực lượng an ninh ở công an các huyện, thành phố thường xuyên bám sát các địa bàn trọng điểm, triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, quản lý chặt hoạt động của các loại



Công an Đắc Lắc đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - Ảnh: P.V

đối tượng, chủ động tấn công địch từ xa, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, ý đồ hoạt động phá hoại của địch. Từ năm 2001 đến nay, đã đấu tranh làm thất bại hàng chục âm mưu kích động gây rối trên địa bàn; đấu tranh giải quyết, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động nổi lên của một số tội phạm hình sự gây án nghiêm trọng. Lực lượng công an được tăng cường xuống cơ sở, luôn thực hiện tốt 3 cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nhân dân, làm cho mối quan hệ giữa nhân dân với công an ngày càng gắn bó mật thiết; nhiều đồng chí không quản ngại khó khăn, gian khổ, phải xa gia

đình hằng tháng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn sự bình yên cho từng buôn làng; xây dựng hình ảnh người công an "đi dân nhớ, ở dân thương".

Là một tỉnh tập trung đông đối tượng xã hội phức tạp, để đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ, hoạt động của bọn phản động, Công an tỉnh chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở cơ sở và xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia (từ năm 2006 đến nay, đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 55 lớp cảm hóa, giáo dục cho



3.678 lượt đối tượng xấu); đưa các đối tượng đã bị xử lý ra kiểm điểm trước dân; đổi mới công tác phát động quần chúng cả về hình thức lẫn nội dung, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán ở từng địa bàn, từng dân tộc. Công tác này đã và đang từng bước góp phần nâng cao giác ngộ ý thức cách mạng của nhân dân; cảm hóa, giáo dục đối tượng ngay tại cộng đồng dân cư, giúp họ an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống; từng bước loại bỏ yếu tố bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động gây rối, chống phá.

Cùng với công tác vận động, Công an tỉnh còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đúng các

quy định của Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, nhất là Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo; tham gia giải quyết có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, kích động tín đồ tham gia các hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết ổn định nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, các mâu thuẫn xung đột giữa các nhóm dân cư không để hình thành "điểm nóng", không để địch lợi dụng kích động quần chúng gây phức tạp thêm tình hình, trong đó lấy biện pháp đối thoại trực tiếp và vận động thuyết phục quần chúng, hòa giải tại chỗ là chủ yếu. Những việc làm đó đã góp phần làm thất bại mọi âm mưu của địch.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Chương trình hành động phòng, chống ma túy. Từ năm 2004 đến nay, mở 16 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hưởng ứng

cuộc vận động, phấn đấu "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân", lực lượng cảnh sát các cấp trong tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm hình sự theo các tuyến, địa bàn trọng điểm và tiến hành xác lập các chuyên án, khẩn trương truy xét, điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm. Từ năm 2001 đến nay, điều tra làm rõ 419 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, xử lý 585 đối tượng, thu giữ 17,285 tỉ đồng, 540USD, 500CAD; 291,65 triệu đồng tiền giả; 1.355m<sup>3</sup> gỗ; 695kg động vật rừng; điều tra 8.040/11.323 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 71%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng là 1.713/1.883 vụ, đạt 91%; bắt 9.902 đối tượng, thu hồi 29,5 tỉ đồng. Về chống tội phạm ma túy, đã phát hiện, thu giữ 1160,23 gam và 421 liều gói hê-rô-in, 2.769 gam thuốc phiện, 131 ống tân dược gây nghiện, 195 điện thoại di động, 134 xe máy, 641,978 triệu đồng; 3.400USD, 2500 ría (CPC), 2 chỉ vàng. Việc điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và biểu dương, quần chúng nhân dân đồng tình, khen ngợi.

Những nỗ lực phấn đấu trên của công an Đắc Lắc được các cấp ghi nhận và biểu dương khen thưởng kịp thời. Từ năm 2001 đến nay, đã có 1.256 lượt tập thể và 5.845 lượt cá nhân được Nhà nước,



*Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng huân chương, huy chương, cờ, bằng khen các loại về thành tích trong công tác và chiến đấu. Năm 2008 Công an tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.*

Qua thực tiễn đấu tranh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Công an Đắc Lắc rút ra một số kinh nghiệm sau:

1 - Công tác bảo đảm an ninh trật tự phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị mà trong đó lực lượng công an là nòng cốt, xung kích. Đồng thời, không ngừng nâng cao và phát huy vai trò của Đảng ủy và các chi bộ trong lực lượng công an, chủ động tranh thủ sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Công an trong từng thời điểm cụ thể.

2 - Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người công an nhân dân, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ

của các thế lực thù địch đối với đất nước ta.

3 - Tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chỉ đạo củng cố, kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp trên từng địa bàn buôn, thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...; tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, của quần chúng nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng chính trị ở cơ sở; làm tốt công tác đối ngoại trao đổi hợp tác với chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Môn-đôn-ki-ri (Cam-pu-chia) trong việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới.

4 - Nắm vững và vận dụng linh hoạt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh và cảnh sát, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, nắm chắc tình hình trong mọi thời điểm

5 - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tăng cường tuần tra canh gác, kiểm soát giao thông, kiểm tra nhân, hộ khẩu, quản lý chặt việc tạm trú, tạm vắng.

Hiện nay, trên địa bàn Đắc Lắc, hoạt động của bọn phản động vẫn còn diễn biến phức tạp; một số đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng... Trong khi đó, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở một số nơi còn yếu kém; các đội công tác ở cơ sở hoạt động mang tính hình thức, chưa sâu sát, thiếu hiệu quả; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở cơ sở vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót và chậm khắc phục... Tình hình đó, đòi hỏi lực lượng công an Đắc Lắc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, duy trì và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm bình yên cho mọi người mọi nhà, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn. □